



Tô ng thổng Richard Nixon đã pha i r i Tòa Ba ch Ốc sau vụ bê bối Watergate

Các cuốn băng ghi âm t năm 1973 đ c gia i m t cho thấy Tô ng thổng Nixon đã muốn đ t đ c tho a thu n ta i Hòa đàm Paris v i Hà N i bằng m i giá và gây s c ép rất l n đ i v i Sài Gòn.

Mô t đ o n băng trong số 150 gi thu âm và 30 nghìn trang tài li u đ c Th vi n Nixon công bố hôm th Ba v a qua có l i cu a Tô ng thổng Nixon nói v i Cố vấn An ninh Henry A. Kissinger về Tô ng thổng Nguyễn Văn Thi u.

Nixon nói đ b t Tô ng thổng Vi t Nam C ng Hòa ký vào hòa đàm, ông sẵn sàng "cắt đầu y nếu cần thiết" (cut off his head if necessary).

Bài cu a Shaun Tandon trên AFP hôm 23/06 thì mô ta ông Nixon đã yêu cầu ông Kissinger nói v i Tô ng thổng Vi t Nam C ng hòa rằng Quốc h i Mỹ sẽ cắt vi n tr nếu Sài Gòn không đ ng ý v i kết qua hòa đàm.

Nh ng có ve nh ông Nixon sẵn sàng làm ma nh h n nếu l i đe do a cắt vi n tr không

Nixon gặp Saigon ký hoạch đa m 1973

Tác Giả: BBC

Thứ Tư, 24 Tháng 6 Năm 2009 01:08

đạt mục đích.

Các đoàn băng cũng cho thấy mô tả ngôn ngữ rất 'Kissinger' mà Cố vấn An ninh của Tổng thống Hoa Kỳ dùng để nói về đồng minh.

Ông Kissinger nói với Tổng thống về Ngoại trưởng Trần Văn Lãm của Nam Việt Nam, người có mặt khi đó tại Paris để đàm phán.

Dùng từ tục để gọi ông Lãm là 'an ass', ông Kissinger nói " Y cũng chẳng làm được gì cả đâu".

Cũng chỉ tháng trước, ông Nixon đã tiếp Ngoại trưởng Nam Việt Nam và hứa sẽ "làm tất cả để giúp Nam Việt Nam" và "nên được lập" của nước này.

Ông Nixon còn nói: "Điều chính yếu là cân nhắc như: chúng tôi biết ai là những người bán thuốc".

"Tôi không rõ để đo lường đó có đủ hay không, nhưng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả cắt đầu của y nếu cần thiết".

Tổng thống Nixon đe dọa Tổng thống Thiệu

Nhà nghiên cứu về Nixon, ông Ken Hughes từ Đại học Virginia nói ông bị chặn dòng khi nghe đoàn ghi âm mà ông Nixon nói về ông Thiệu.

Báo New York Times 23/06/2009 trích lời ông Hughes, người nghiên cứu các băng ghi âm của nhiều tổng thống Mỹ, nói cuộc đàm phán trên càng làm ông tin tưởng vào quan điểm rằng cả ông Nixon, ông Thiệu và ông Kissinger đều biết trước rằng cuộc ngừng bắn không thể

Nixon gặp Saigon ký hòa đàm 1973

Tác Giả: BBC

Thứ Tư, 24 Tháng 6 Năm 2009 01:08

duy trì nô i.

Đó cũng chẳng phải là "hòa bình trong danh dự" như ông Nixon mô tả, mà chẳng qua chỉ là cách để Hoa Kỳ rút khỏi cuộc chiến mà "không mất mặt".

Vẫn các báo Mỹ trích lời Ken Hughes tin rằng các nhân vật trong cuộc biết rằng Bắc Việt Nam sẽ vì phạm thỏa thuận ngừng bắn và tiến chiếm miền Nam.

Quan điểm Nixon

Các đoàn băng cũng cho thấy một nhân vật Nixon tiếp tục tỏ ra các tranh cãi.

Giới quan sát chú ý cao quan điểm của Tổng thống Hoa Kỳ khi ấy về sắc tộc, về người Do Thái và tất nhiên là về vụ Watergate.

Ông Nixon, qua lời thu âm và tài liệu nay được đưa ra ánh sáng để luận, có quan điểm rằng phá thai là cần thiết nếu quan hệ nam nữ là khác chủng tộc hay thai nhi là hậu quả của hiếp dâm.



Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (1923-2001) trong hình bên phải, đã chịu sức ép rất lớn ở Washington trong năm 1973

Ông nói:

"Có những khi phá thai là cần thiết. Tôi biết. Nhưng khi có quan hệ giữa một người da đen và một người da trắng. Hay là trong trường hợp hiếp dâm".

Còn về người Do Thái tại Mỹ, ông cũng chia sẻ phần nào quan điểm của một số giới báo chí Hoa Kỳ.

Trong cuộc điện đàm tháng 2/1973 giữa ông và nhà truyền giáo Billy Graham, người ta nay nghe được lời ông Graham than phiền về các lãnh đạo Mỹ gốc Do Thái "chống lại nỗ lực truyền đạo của Cơ đốc giáo".

Hai người đã đồng ý với nhau rằng các nhân vật Do Thái "có nguy cơ làm khuấy động thái độ bài Do Thái".

Tổng thống Nixon còn nói, "Ông cũng biết rằng đã có vấn đề với những người bạn Do Thái của chúng ta từ hàng thế kỷ nay".

Các đoạn băng được ghi bằng các microphone mật đặt trong Phòng Bầu Dục từ tháng 1 đến tháng 2/1973.

Theo New York Times, các cuốn băng rò rỉ thêm ánh sáng vào một giai đoạn quan trọng trong lịch sử Mỹ, gồm cả lễ đăng quang lần thứ nhì của Tổng thống Nixon, cuộc người bán tại Việt Nam, vụ xói bả y người đột nhập vào trụ sở đảng Dân chủ tại khu nhà Watergate.